

Đã kết nối gần 4.200 cơ sở bán lẻ thuốc

Triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc là một trong những chủ trương của Bộ Y tế nhằm thực hiện Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Để triển khai cụ thể nhiệm vụ này, Bộ Y tế đã ban hành chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc phiên bản 1.0 bao gồm 23 tiêu chí chuẩn yêu cầu đầu ra phần mềm kết nối từ cơ sở bán lẻ thuốc với số y tế, Bộ Y tế. Các tiêu chí này nhằm bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

Với việc tất cả các thuốc đều được quản lý chặt chẽ từ khi nhập khẩu, sản xuất cho đến tay người tiêu dùng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các thông tin của thuốc như nguồn gốc xuất xứ, hạn dùng, cách dùng, liều dùng. Người dân có thể so sánh giá để mua thuốc với chi phí hợp lý qua việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại hoặc tra cứu thông tin trên website... tương tự như các hàng hóa thông thường khác vốn đã được áp dụng trong nền tảng thương mại điện tử hiện nay.

Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc đã được thí điểm khá thành công. Ngoài sự tham gia ban đầu của 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Nam Định, đến nay đã có 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tham gia vào hệ thống liên thông kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, đã cấp tài khoản cho 4.178 cơ sở bán lẻ thuốc và quản lý được hơn 22.000 đơn thuốc.

Siết chặt quản lý kê đơn bán thuốc bằng công nghệ thông tin

(nhandan.com.vn) Gần 4.200 cơ sở bán lẻ thuốc được kết nối công nghệ thông tin (CNTT), quản lý 22.000 đơn thuốc là nỗ lực lớn của ngành Y tế khi triển khai ứng dụng CNTT trong kết nối với cơ sở cung ứng thuốc.



Ảnh minh họa

Ngoài giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại thuốc, thì cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc, kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý thuốc. Đồng thời, đây cũng là ví dụ tiêu biểu cho những nỗ lực của Bộ Y tế nhằm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong thời đại cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Siết chặt quản lý tình trạng bán thuốc không kê đơn

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, hiện nay hoạt động cung ứng và sử dụng thuốc vẫn còn gặp nhiều thách thức. Tình trạng mua bán thuốc không theo đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh dẫn đến nguy cơ kháng kháng sinh ngày càng hiện hữu. Bên cạnh đó, vẫn còn có tình trạng mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thị trường. Hệ thống phân

phối thuốc còn trải qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn khi truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng thuốc. Do đó, việc quy định các nhà thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng CNTT thực hiện kết nối mạng bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra là quy định bắt buộc. Vì vậy, các nhà thuốc nào không chấp hành là vi phạm quy định và sẽ bị xử lý. Ngày 3/5/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BYT ban hành danh mục

thuốc không kê đơn. Theo quy định tại Thông tư này, danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 243 hoạt chất) là cơ sở để phân loại thuốc không kê đơn và thuốc kê đơn. Theo đó, đối với những thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn thì được mua không phải có đơn của thầy thuốc. Còn các thuốc không phải danh mục nêu trên thì phải có đơn của thầy thuốc khi mua.

Theo bà Nguyễn Minh Hoài, tổ trưởng tổ để án ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc của Cục Quản lý dược cho biết: Hiện nay, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đang được sửa đổi, Bộ Y tế sẽ rà soát bổ sung những hành vi vi phạm về việc không chấp hành triển khai ứng dụng CNTT thực hiện kết nối mạng với mức phạt đủ sức răn đe, ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh được, tước chứng chỉ hành nghề được.

Các nhà thuốc trong quá trình hoạt động, ngoài việc định kỳ phải kiểm tra thẩm định việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 3 năm một lần, còn phải chịu sự kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra theo kế hoạch của các cơ quan chức năng như Bộ Y tế, Sở Y tế, quản lý thị trường... Vì vậy, nếu cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng được cơ sở dữ liệu dược quốc gia và đang phối hợp Viettel tiếp tục hoàn thiện công tác dữ liệu thuốc. Toàn bộ dữ liệu thuốc được chuẩn hóa đầy đủ thông tin về sản phẩm như số đăng ký, nhà sản xuất, quy cách đóng gói, công dụng, liều dùng, cách dùng, giá thuốc... sẽ được đăng tải công tra cứu thuốc. Dự kiến từ nay đến năm 2020, Việt Nam đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn tại quầy, nhà thuốc.

BÀN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hàng năm. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Hội thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành và thành phố Thái Bình đã phát biểu, thống nhất các nội dung: công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tại địa điểm tổ chức thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các đại biểu dự Hội thi...

TRƯỞNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN

Ngoại khóa về an toàn giao thông

Sáng ngày 17/9, Đoàn Thanh niên Trường THPT Bắc Đông Quan phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng tổ chức buổi nói chuyện ngoại khóa về an toàn giao thông (ATGT) cho gần 2.000 giáo viên, học sinh nhà trường.

Nhằm giảm tải đa tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ Trường THPT Bắc Đông Quan đã tích cực phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền về ATGT; hưởng ứng thập kỷ hành động vì ATGT... Trong buổi ngoại khóa về ATGT, giáo viên, học sinh toàn trường đã nghe đại diện Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng chia sẻ về tình hình giao thông hiện nay và phổ biến cách lái xe an toàn khi tham gia giao thông.

Cũng tại buổi ngoại khóa, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng và Đoàn Thanh niên Trường THPT Bắc Đông Quan đã gắn biển mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại khu vực cổng trường.

ĐẶNG ANH

Vui tết Trung thu cùng

"Không gian đọc Hy vọng - Đổ Hà Cừ"

Hòa chung không khí vui tết Trung thu trên khắp cả nước, "Không gian đọc Hy vọng - Đổ Hà Cừ" (tổ 35, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) vừa tổ chức vui tết Trung thu nhằm kết nối không gian đọc với các em thiếu niên, nhi đồng.

Chương trình vui tết Trung thu do anh Đỗ Hà Cừ, chủ "Không gian đọc Hy vọng" tổ chức thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều bạn trẻ. Mục đích góp phần mang tết Trung thu ấm cúng, tươi vui đến với các em nhỏ đồng thời tạo điều kiện, khích lệ, động viên các em đến với không gian đọc và duy trì thói quen đọc sách. Tham gia chương trình, các em thiếu niên, nhi đồng được chơi nhiều trò chơi, thi đối vui có thưởng; được phá cỗ trung thu và được tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của anh Đỗ Hà Cừ - chủ "Không gian đọc Hy vọng". Mặc dù mang trọng trách đi chứng chất độc da cam, bị tàn tật nặng không thể tự phục vụ nhưng anh vẫn luôn cố gắng mang niềm vui tới mọi người bằng việc thu hút các nhà hảo tâm và tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.

HÀ ANH

Cháy đồng phế liệu tại Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh

Khoảng 9 giờ ngày 16/9 đã xảy ra một đám cháy tại đồng phế liệu tập kết ở bãi cỏ khu vực phía sân sau Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã cử 2 xe chữa cháy và 13 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Sau 20 phút đám cháy đã được dập tắt, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh thì đám cháy bùng phát ở đồng tôn xốp và phếch nhựa, đây là vật liệu hỏng được tháo dỡ từ mái che Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh sau bão năm 2016.



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khống chế đám cháy.

Nguyên nhân cháy được xác định là do sáng cùng ngày ông Trần Văn Lợi là bảo vệ của Trung tâm dọn vệ sinh sau đổ đã đốt rác, gió đã thổi tàn lửa chui vào đồng phế liệu bốc cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

VŨ TIẾN

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Mở thưởng ngày 15 tháng 9 năm 2018
Số trúng thưởng: 59077

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin và nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

BÌNH VĂN
(Công an tỉnh)

Cuộc giải cứu bên kia biên giới

Từ cuộc điện thoại gọi về vợ và lúc nửa đêm cho gia đình, dù thông tin ít ỏi nhưng lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc nhanh chóng không chỉ bằng một lực lượng tinh nhuệ với những công cụ hỗ trợ hiện đại mà còn phải dùng đến nhiều kỹ sách mềm dẻo, linh hoạt, cầu nhủ để bắt gọn đối tượng nhằm giải cứu thành công cho hàng chục cô gái bị bọn buôn người bán sang bên kia biên giới.



Lực lượng cảnh sát lên kế hoạch đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

mật, thường diễn ra 1 lần vào buổi sáng, 1 lần vào buổi tối và sau mỗi lần nhắn tin H. sẽ xóa toàn bộ nội dung tin nhắn bằng tiếng Việt trong máy. Bởi theo các trình sát, nếu bị lộ thông tin H. liên lạc về Việt Nam các đối tượng mua người có thể sẽ bán cô gái này đi vùng khác, lúc đó sẽ rất khó cho việc giải cứu. Các trình sát rất căng thẳng, mong từng ngày bình yên đến với cô gái, bởi H. nói rằng "nếu một ngày không thấy cô liên lạc thì anh thỏa thuận với công an có nghĩa là cô đã gặp nguy hiểm". Trước tình huống này, các anh phải đưa ra các phương án để giải cứu.

Kế "điệu hổ ly sơn" đã được áp dụng theo hướng dẫn của các trình sát, H. đã liên lạc với người đã bán H. sang Trung Quốc có tên là Lê Thị Hồng, 31 tuổi ở Châu Cường, Quý Hợp, Nghệ An nói với cô ta là mình đã tìm được 2 cô bạn gái quê ở Hải Dương, rất trẻ và xinh đẹp để đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời. Đầu tiên tú bà kia giật mình

và nghĩ đến việc H. giờ trở nên không đồng ý, nhưng nghĩ rằng H. là một cô gái mộc mạc hiền lành nên không thể có những chiêu trò gì đối trả mình được đồng thời nghĩ H. đã thích ứng tin H. liên lạc về Việt Nam các đối tượng mua người có thể sẽ bán cô gái này đi vùng khác, lúc đó sẽ rất khó cho việc giải cứu. Các trình sát rất căng thẳng, mong từng ngày bình yên đến với cô gái, bởi H. nói rằng "nếu một ngày không thấy cô liên lạc thì anh thỏa thuận với công an có nghĩa là cô đã gặp nguy hiểm". Trước tình huống này, các anh phải đưa ra các phương án để giải cứu.

Bên cạnh đó, tổ công tác luôn có mặt tại gia đình H. một cách kín đáo khác công nhiệm vụ lưu động để đón lõng, khi tổ ở nhà được được Hồng về Việt Nam thì tổ trình sát lưu động phục bắt ngay đối tượng này... Khi H. và Hồng vừa về đến Thái Bình thì nhóm trình sát hóa trang đã bắt ngay Hồng, Hồng hoàn toàn bất ngờ kêu cứu, H. nói luôn với

Hồng đó là những chiến sĩ công an, lúc này Hồng mới tái mặt sợ hãi. Bắt Hồng giải cứu được H. là một thành công của lực lượng công an. Nhưng nhiệm vụ cấp bách tiếp theo là làm sao bắt giữ được Vi Thị Lan cùng quê với Hồng ở Quỳnh Hợp, Nghệ An đang ở bên Trung Quốc vì Hồng tình quái 1 thì Lan tình quái 10. Hơn nữa, Vi Thị Lan là đối tượng cực âm đã tổ chức buôn bán, cầm cóc hàng chục cô gái sang bên kia biên giới chưa được giải cứu được. Lan đã nhiều lần bị công an bắt hụt nên thì rất cảnh giác. Nếu để lộ lực lượng công an đang truy bắt thì coi như công sức của các trình sát đổ ra sông, ra biển.

Tiếp tục dùng chiến thuật "điệu hổ ly sơn" như áp dụng với Lê Thị Hồng, một tổ công tác đưa đối tượng Hồng lên vùng biên giới Móng Cái để trực tiếp liên lạc với Lan, sau đó bắt Lan... Hồng liên lạc nhiều lần nhưng Lan không bắt máy. 3 ngày sau Lan lại điều những đối tượng là người nước sở tại tra trợn gần

khu vực biên giới phía Móng Cái thay mặt Lan xem người. Qua điện thoại lực lượng công an yêu cầu người buôn nói với Lan là đã có hàng nhanh chóng mang tiền sang để đưa các cô gái sang Trung Quốc, cuối cùng Lan cũng thực hiện theo yêu cầu... Tuy nhiên, đối tượng này yêu cầu phải nhìn thấy hàng thì mới xuất hiện tại Móng Cái. Để giải quyết tình thế 2 nữ trình sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình lập tức trở thành chim mồi... Nhìn thấy 2 cô gái trẻ Lan xuất hiện và bị các trình sát bắt giữ...

Tại Cơ quan công an, Vi Thị Lan và Lê Thị Hồng đã khai nhận hành vi lừa bán hàng chục cô gái nói trên, trước đó Lan cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng khi nắm bắt được nhu cầu mua vợ của những người đàn ông trong vùng, Lan đã quay trở về Việt Nam để lừa bán phụ nữ. Để thực hiện trót lọt các phi vụ, Lan, Hồng yêu cầu các nạn nhân phải nói với bố mẹ, người thân là đi làm ở một nơi rất tử tế, lương cao và yêu cầu không sử dụng điện thoại trong vòng 2 tháng nên việc mất tích của các cô gái không ai hoài nghi. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Lan và Lê Thị Hồng về tội mua bán và khản trương tiến hành các biện pháp phối hợp giải cứu sớm đưa các cô gái là nạn nhân của các vụ mua bán người trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Qua những vụ việc gần đây mà lực lượng công an phát hiện được, bọn tội phạm vẫn sử dụng thủ đoạn lừa bán là chính. Ví dụ như quen nhau trên mạng, hẹn gặp nhau rồi lừa bán qua bên kia biên giới, có trường hợp giả vờ yêu đương sau đó lừa bán, có trường hợp là bạn bè thân thiết nhưng không hiểu được đã tằm của người đó nên vẫn bị mắc bẫy...

Việc chống hành vi buôn bán người không riêng gì của ngành Công an mà phải toàn xã hội và cả hệ thống chính trị, trong đó, đầu tiên là nhận thức của người dân, đặc biệt là chị em cần tự nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức để bảo vệ mình để ngăn chặn tình trạng này.

Cho đến bây giờ, gia đình bà Bùi Thị N. ở huyện Đông Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại câu chuyện mà chỉ cách đây ít lâu gia đình gặp phải. Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, người đầu dây bên kia là con gái mình. Cuộc điện thoại vợ và, gia đình bà N. sững sốt, bất ngờ khi nghe tin con mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Bản thân H. lại không biết rõ mình đang ở khu vực nào bên kia Trung Quốc, nhưng qua cuộc điện thoại H. vợ vàng kể là ở vùng núi, bọn buôn người đưa đi rất xa, mấy ngày mới tới nơi này.

Trước thông tin trên gia đình bà N. đã nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Kết hợp với những thông tin đã thu thập trong thời gian trước và thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự đã giao nhiệm vụ tiếp cận triệt phá cho các trình sát. Căn cứ số điện thoại của H. gọi về, các trình sát tính toán việc liên lạc lại với H. Phương án tiếp cận ở đây được đặt ra là nhắn tin, gọi điện bằng tiếng Trung Quốc hay tiếng Việt Nam. Việc nhắn tin gọi điện thoại bằng tiếng Việt thì khi bọn buôn người phát hiện ngôn ngữ lạ sẽ nghi ngờ và có thể cấm H. sử dụng điện thoại mà nếu nhắn tin điện thoại bằng tiếng Trung Quốc thì H. không đọc và nghe được. Cuối cùng phương án gọi điện cho H. bằng tiếng Trung Quốc vì nếu người bên đó nghe máy nói tiếng Trung Quốc thì các trình sát nói tiếng Trung, còn nếu H. nghe máy, các trình sát nói tiếng Việt. Tuy nhiên, khi ấn định xong phương án thì số máy trên lại không liên lạc được. Nhiều lần liên lạc sau đó nhưng không thu được tin hiệu gì hơn. Sau một cuộc điện thoại H. gọi về cho gia đình trong đêm, gia đình và các trình sát không thấy H. tiếp tục liên lạc, sự việc liên lạc về Việt Nam hôm trước của H. bại lị bị cấm sử dụng điện thoại đi động. Nhưng các trình sát vẫn kiên trì chờ đợi cuộc liên lạc lần thứ 2. Một ngày chờ đợi, hai ngày rồi đến ngày thứ chín, điện thoại của bố H. đổ chuông, xác định cuộc điện thoại sẽ diễn ra nhanh chóng nên các anh trực tiếp nghe điện thoại và giới thiệu ngay là công an Việt Nam. Chỉ trong một phút, cuộc trao đổi giữa công an và H. được thống nhất. Mọi trao đổi phải bí